

B Tài chính ban hành Thông t s 116/2021/TT-BTC sai, bổ sung Thông t s 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chi thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

Thông t nêu rõ thực hiện giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ từ năm 7/2022. Lệ phí ban hành kèm theo Thông t 287/2016/TT-BTC theo nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu: Ngun phóng xạ có mức nguy hiểm phóng xạ trên trung bình là 3,5 triệu đồng/1 ngun học 1 lô ngun sử dụng trong 1 thời kỳ; ngun phóng xạ có mức nguy hiểm phóng xạ trung bình là 1 triệu đồng/ngun; ngun phóng xạ có mức nguy hiểm phóng xạ di trung bình là 500 nghìn đồng/ngun.

Trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định nêu trên theo quy định tại Thông t này.

Các An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quan thực Bộ Khoa học và Công nghệ, các quan thực UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giao nhiệm vụ cấp giấy phép, giấy đăng ký hoạt động, chứng chỉ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và phê duyệt kế hoạch nhập khẩu, hạt nhân là tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định.

Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thu và Nghị định số 126/2020/N-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung của Luật Quản lý thu.

Tổ chức thu phí, lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được và số tiền phí thu được (theo tỷ lệ quy định tại Điều 6 Thông t này) vào ngân sách nhà nước theo đúng, đúng mục đích của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Thông t có hiệu lực từ ngày 5/2/2022.

TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) **1022** hoặc ***1022** , miễn phí phục vụ

- 1. Nhận phản ánh, góp ý** của người dân cho Thành phố và chuyển các quan chức nông nghiệp
- 2. Hạng độ, giải đáp TH TC hành chính, quy định, chính sách**
- 3. Hạng độ sử dụng dịch vụ chính quyền trực tuyến**
- 4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, an ninh, sập, ...)**
- 5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhận tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ R NHT.**